



ประกาศจังหวัดตาก

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ครั้งที่ ๑
และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก
จำนวน ๖ อัตรา ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และจังหวัดตาก โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดตาก ได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ ๑ ด้วยวิธีการสอบ
ข้อเขียน ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น

จังหวัดตาก จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑ และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบ
สัมภาษณ์ ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล
๑๑๖๑๐๐๐๖	นางสาวอมรรัตน์ ม่วงมิตร
๑๑๖๑๐๐๑๐	นางสาวรังสิณี เผือกจู
๑๑๖๑๐๐๑๑	นางสาวปาลิดา เข็มฤทธิ์
๑๑๖๑๐๐๑๘	นางสาวณัฐรัตน์ ชาญประสิทธิ์
๑๑๖๑๐๐๒๖	นางสาวปานวดี มีไชโย
๑๑๖๑๐๐๒๗	นางสาวกมลวรรณ พรหมเอี่ยม
๑๑๖๑๐๐๓๐	นางสาวพิมลพรรณ กรุงศรี
๑๑๖๑๐๐๓๓	นางสาวชนนิกานต์ ยาใจ
๑๑๖๑๐๐๓๗	นายแดนชัย พุทธวงศ์
๑๑๖๑๐๐๔๐	นายณัฐพงษ์ เสากุล
๑๑๖๑๐๐๔๓	นายธีรรัตน์ ธาตุคำ
๑๑๖๑๐๐๔๕	นายกันตพงศ์ คำตุ้ย

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามตารางสอบดังต่อไปนี้

วัน/เวลา	ตำแหน่ง	สถานที่
วันจันทร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. (คะแนนสัมภาษณ์ ๔๐ คะแนน)	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดตาก และสถานที่ตั้งของ ผู้สมัครแต่ละราย

ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าระบบ Zoom Cloud Meeting และลงชื่อผู้เข้าใช้ด้วย “เลขที่ประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - สกุล” เพื่อรายงานตัวก่อนเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ส่วน Meeting ID และ Passcode ในการเข้าระบบ Zoom Cloud Meeting สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตากจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

หากผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้

ค) ระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

๑) ก่อนเข้ารับการประเมินสมรรถนะให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมสำหรับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้ เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โดยต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีกล้อง หูฟัง ลำโพง และให้ดาวน์โหลด Application Zoom Cloud Meeting ลงในอุปกรณ์เพื่อเตรียมการสอบสัมภาษณ์ และตรวจสอบสัญญาณ Internet ให้มีความพร้อมใช้งานได้อย่างดีตลอดเวลาการสอบ หากระหว่างดำเนินการสอบสัมภาษณ์เกิดข้อผิดพลาดด้านอุปกรณ์ต่างๆ เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะที่จะต้องรับผิดชอบ

๒) ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะทุกคน ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม

๓) ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะทุกคน ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่าย และมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุไว้ชัดเจน ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรดังกล่าว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

๔) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์อาจพิจารณาสั่งงดการสอบได้ทันที หรือสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

ง) เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะเรียงลำดับตามผลคะแนนหากผลคะแนนเท่ากันจะพิจารณาให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้ได้ลำดับที่สูงกว่า

จ) การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ

จังหวัดตาก โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น ๒ (หลังเก่า) เว็บไซต์สำนักงานฯ www.opsmoac.go.th/tak และเว็บไซต์จังหวัดตาก www.tak.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔



(นางสาวจิตรา ราชแก้ว)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก